

ใครอยากดวงดี ปี2552 เชิญ..ทางนี้ค่ะ

นำเสนอเมื่อ : 2 ม.ค. 2552

ใครๆ ก็อยากดวงดี จากนี้ถึงปี พ.ศ.2552 หากอยากเปิดช่องรับโชค เปิดโอกาสให้แผ่นดิน ในแต่ละราศีควรเร่งมือ “เปิดประตูดวง” ดังต่อไปนี้



ราศีเมษ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. – 13 พ.ค.

ให้รีบเสริมดวงด้วยการปลูกต้นไม้พุราจักษ์วาล กับสิ่งมีชีวิตนั้น มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งในทางเสริมสร้างและในทางบั่นทอนมนุษย์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฟ้ากับดิน ดังนั้น การปลูกต้นไม้ในปีนี้จะช่วยให้อายุยืนพลั่งปรานที่ดี เป็นตัวแทนของการเจริญก้าวหน้าของนครราชสีมา ต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลที่ควรปลูกคือ ต้นขนุนกับต้นราชพฤกษ์ ใทานปลูกในทิศธาตุดิน เวลาปลูกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และควรปลูกในเวลาบ่าย ตะวันคล้อยจากทรงหัวไปแล้ว จึงจะเกื้อหนุน ถ้าวางเย็นๆ หลัง 16.00 น.ไปแล้ว จะยังมีปลูกเสร็จได้ตามดูแลดินไม่แห้งตตายยิ่งดีได้ ชีวิตจะยังมีความสุขเจริญก้าวหน้า



ราศีเมถุน

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.

เปลี่ยนที่อยู่บาง สดุดีปลาไปพักผ่อนในอุทยานต่างๆ หรือไปนอนรีสอร์ทต่างๆ ที่ต่างถิ่นเพื่อรับสัมผัสธรรมชาติ ความผ่อนคลายจะช่วยให้คุณคิดอะไรออก อีกอย่างจะได้เห็นสิ่งธรรมชาติของชีวิต ที่มีการเกิด การเปลี่ยนแปลง ความสดชื่นและรุ่งโรจน์ในทีเดียวกัน และแก่เคล็ดด้วยการไหวของแก บิดา มารดา โดยเป็นของโชติจำเป็นจะให้ได้คือให้สิ่งทีทานโชเป็นประจำ ของแม่จำนวน 19 อย่าง ของพ่อ 9 อย่าง และอาหารนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณครองทานให้ทานมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และขอพรจากทาน พรอันใดจะประเสริฐเทพพรของ บิดา มารดา เป็นไม่มี



ราศีเมถุน

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.

สิ่งที่ทำแล้วเสริมดวงชะตา คือการบริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนที่ต่างถิ่นเพื่อรับสัมผัสธรรมชาติ ความผ่อนคลายจะช่วยให้คุณคิดอะไรออก อีกอย่างจะได้เห็นสิ่งธรรมชาติของชีวิต ที่มีการเกิด การเปลี่ยนแปลง ความสดชื่นและรุ่งโรจน์ในทีเดียวกัน และแก่เคล็ดด้วยการไหวของแก บิดา มารดา โดยเป็นของโชติจำเป็นจะให้ได้คือให้สิ่งทีทานโชเป็นประจำ ของแม่จำนวน 19 อย่าง ของพ่อ 9 อย่าง และอาหารนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณครองทานให้ทานมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และขอพรจากทาน พรอันใดจะประเสริฐเทพพรของ บิดา มารดา เป็นไม่มี



ราศีกรกฎ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค. – 16 ส.ค.

ควรหาโอกาสไปสักการะเสด็จพ่อ ร.5 พระปิยมหาราช เพื่อขอขบารมีในกฎเสริมเพิ่มพลังชีวิต อุปลรรคที่ติดขัดจะได้ผ่อนคลายไปได้ จะเป็นทีไหนก็ได้ที่มีอนุสาวรีย์ของท่านไว้ให้เคารพ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่กรุงเทพรใด เพราะขบารมีของท่านแผ่ไพศาล ปกเกล้าปกกระหม่อมต่อปวงชนชาวไทยยิ่งใหญมหาศาล แสดงเป็นพระบรมรูปที่อยู่ในสาธารณะ มีไชรบเคารพภายในมาของท่านเอง



ราศีสิงห์

☘️ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.

ควรหาโอกาสไปปฏิบัติธรรม เพราะบุญทานนั้นจะช่วยให้คุณมีสติไม่ผลิผลามก้าวพลาด สุขภาพสตรีให้ไปบวชชีพราหมณ์ ใหน้บวชหนุ่มชวและรับศีล 8 อย่างน้อย 3 วัน สุขภาพบุรุษที่หาโอกาสไปบวชพระบวชเณรสังฆะหนึ่งเป็นการตายจากชีวิตฆราวาสไป เป็นนักบวช แล้วคอยกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อสักออกมา จะช่วยให้อนุเคราะห์ไปได้น่าง คอยกาเสียทรัพย์ทาน หอนพัน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระดูก ถือว่าเป็นการแก้ทางตามดวงชะตา



ราศีกันย์

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.

จงเร่งปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด เรียบร้อย จะเป็นการจัดดวงจิตเพื่อให้อับทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อความเป็นอยู่ดีดี ย่อมเสริมบารมีให้ความคิดความอ่านแล่นได้ดี การงานจะเจริญก้าวหน้าไปดวย ทานใดที่บานมีศาลเจ้าหรือศาลพระภูมิ ไหว้หมื่นให้ความสะอาดบิดกวาดเช็ดถู เพราะดาวพฤหัสบดีที่ส่งพลังในทางเป็นคุณเสริมดวง สถิตอยู่ที่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย



ราศีตุลย์

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.

ควรหาโอกาสไปท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างดินต่างแดน หรือไปเที่ยวทะเลเกาะแก่ง ไปเที่ยวป่าเขาสำเนาไพร กลับมาแล้วจะทำให้คุณมีพลังชีวิตที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อไปเที่ยวแล้วเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ให้ไปกราบสักการะขอพร ไม่จูงก็ควอดไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพองค์ใด ขอให้เป็นสิริมงคลสิ่งที่ดีที่คุณเดินทางผ่าน การทำอย่างนี้จะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตของคุณตลอดทั้งปี และเปิดรับดวงดี ในปีหน้า



ราศีพิจิก

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

ดวงชะตาของท่านมีทั้งมุมที่ดี และมีเคราะห์หวนกลับมา คุณควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาหรือกราบสักการะ เพื่อเพิ่มบารมีในทางเกรงขามหรือจัดเหตุอุบายภัย เทพเจ้ากวนอู จะเสริมความแข็งแกร่งในดวงของท่านได้



ราศีธนู

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.

ควรสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเพิ่มการสวดระลึกถึงคุณเมตตา มารดาที่ได้ซบเลี้ยงอุ้มชูมาจนโตแล้วแล้วแล้ว แล้วกราบลง และสวดระลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ได้บ่มสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ทาน แล้วกราบลง ก่อนที่จะหลับนอนแต่ละวัน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูที่เร็วที่ อันจะส่งผลให้ทานมีพลังเสริมขึ้นในเรื่องบารมีในการคบหาสมาคมกับผู้อื่น จะแคล้วคลาดจากการถูกใส่ร้าย



ราศีมีถก

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 16 ม.ค. – 12 ก.พ.

ควรเข้าปฏิบัติกรรมบถ ปฏิบัติ หรือศึกษาธรรมะสัก 7 วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อช่วยในเรื่องของการมีสติ และลดมิถกาที่มิมาก จะได้ไม่โชอารมณ์ในการตัดสินใจขาดเหตุและผล ช่วยทำให้ทานพ้นเคราะห์ในชวปี 2552 ได้อย่างสวยงาม หรือจะให้ดียิ่งขึ้นควรไปสักการะหลวงพ่อโสทรที่ฉะเชิงเทราจะช่วยให้คุณมี ความนิ่งใจมากขึ้น



ราศีกุมภ์

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 13 มี.ค.

ไม่ว่าทานเดินทางไปที่ใด เมื่อเห็นตู้บริจาคเงินในสถานทีนั้นๆ ขอให้ทานหยอดเงินบริจาคตามแต่ทุนทรัพย์ที่มี ทางที่ดีช่วงนี้เตรียมเหรียญในกระเป๋ไปไว้เยอะๆ ไปห้างเจอตู้บริจาคก็หยอด ไปธนาคารเจอตู้บริจาคก็หยอดอีก ไปวัดเจอตู้บริจาคก็หยอด เจอขอทานก็บริจาค ซึ่งถือว่าเป็นการแก่เคล็ด เรื่องรายช หรือหนักๆ ที่เกิดขึ้นก็จะเบาบาง เพราะทานเสียทรัพย์ตลอด อีกทั้งถ้ามีโอกาสไปเดินนำมันจะเกี่ยตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบริจาคคาไฟให้วัด ก็จะช่วยเป็นการเปิดทางสว่างให้ทานในการมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา เห็นทางสว่างของชีวิต



ราศีเมษ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค. – 12 เม.ย.

ควรจุดรูป 8 ดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานให้ความเคารพนับถืออยู่เป็นประจำ อาทิพระคเณศร์เป็นอย่งน้อย แล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อตั้งจิตอธิษฐานในการขอพรและความคุ้มครองจากเทพที่ทานให้ความเคารพ ในที่ที่ทานทำงานเป็นประจำ จะเสริมดวงการจุดตะเกียงหอมแบบสาดด้วยก็จะมีเสริมให้มีความคิดหรือสติปัญญาในการทำงานอย่างดียิ่งขึ้น